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รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

ชุดที่ 46  ครั้งที่ 5 วันศกุร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

 
คณะกรรมการทั้งชุด 15 คน เข้าร่วมประชุม 15  คน 
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ประธานกรรมการ ธีรพงษ์ เสียงล้ า 
2 นายสอนแก้ว รัชอินทร์ รองประธานกรรมการ สอนแก้ว รัชอินทร์ 
3 นางอุทิศา  สุระเสียง รองประธานกรรมการ อุทิศา  สุระเสียง 
4 นายเจษฎาภรณ์ มูลมั่ง เลขานุการ เจษฎาภรณ์ มูลมั่ง 
5 นางเพียรใจ ศรีหาจักร เหรัญญิก เพียรใจ ศรีหาจักร 
6 นายใคร่ ยืนย่ัง กรรมการ ใคร่ ยืนย่ัง 
7 นายภูธร สุดเคน กรรมการ ภูธร สุดเคน 
8 นายป่าน ศรีสุภา กรรมการ ป่าน ศรีสุภา 
9 นายค้ า พันนุมา กรรมการ ค้ า พันนุมา 

10 นายสอง ศรีหาวงศ์ กรรมการ สอง ศรีหาวงศ์ 
11 นายวรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ กรรมการ วรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ 
12 นายถาวร จันนามิตร กรรมการ ถาวร จันนามิตร 
13 นางค ารัต มาตจ ารัส กรรมการ ค ารัต มาตจ ารัส 
14 นายแหล่ โคตรพันธ ์ กรรมการ แหล่ โคตรพันธ ์
15 นายเป้ียน คล่องแคล่ว กรรมการ เป้ียน คล่องแคล่ว 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจักรกริช ทิพนัส ผู้จัดการ จักรกริช ทิพนัส 
2 นางสาวมนัสนันท์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการ มนัสนันท์ มะอาจเลิศ 
3 นางปฐัสชา แสงบุญ หัวหน้าฝ่ายบัญชี – การเงิน ปฐัสชา แสงบุญ 
4 นางสาววีรชนา เสียงล้ า หัวหน้าฝ่ายการตลาด วีรชนา เสียงล้ า 
5 นางสาวสุรีรัตน์ เสียงล้ า เจ้าหน้าท่ีธุรการ สุรีรัตน์ เสียงล้ า 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
                      เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม นายธีรพงษ์ เสียงล้ า ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ  
เป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมด าเนินการแจ้งให้
ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

- ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ ฯ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 และวันเป็นท างาน
วันสุดท้ายของปี เมื่อเสร็จจากประชุมแล้ว ขอเชิญร่วมรับประธานอาหารและเลี้ยงงาน
เกษียณอายุงานของ นายเสมอ  อาจหาญ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 

- ในวันท่ี 7 มกราคม 2563 สหกรณ์ ฯ สาขาหนองเอี่ยน ท าบุญเลี้ยงพระเพล จึงขอเชิญ
คณะกรรมการด าเนินการทุกท่าน และท่านผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ฯ  ร่วมท าบุญในวันนั้น 

- สหกรณ์ ฯ สาขาหนองเอี่ยน  เปิดรับซื้อข้าวเปลือกตามปกติ 
ที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองข้อเสนอแนะจากหน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 
-ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

6.๑ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ขอลาออก  
นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ฯ ขอลาออก คือ นายเสมอ  อาจหาญ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
เหตุผลในการลาออก คือ จะไปด าเนินการเกี่ยวกับประกันสังคม ตามมาตร 40 ก่อนเกษียณอายุงาน และมีปัญหา
ทางด้านสุภาพ  

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ลาออก และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
 

6.๒ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสมาชิกเข้าใหม่ 
นายเจษฏาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้ง

ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาสมาชิกเข้าใหม่ จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ีเสนอสมาชิกเข้าใหม่ รวมท้ังสิ้น 1 ราย
ประกอบด้วย 
   1. สมาชิกสามัญ  จ านวน   1  ราย  
   2. สมาชิกสมทบ   จ านวน  -   ราย   

 
6.๓ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสมาชิกลาออกและจ าหน่ายจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  
นายเจษฏาภรณ์  มูลมั่ง  ต าแหน่ง เลขานุการ  ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการแจ้ง

ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาสมาชิกลาออก จ านวน  1  รายและจ าหน่ายจากการสมาชิก จ านวน 1 ราย  ดังนี ้
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ีเสนอสมาชิกลาออก จ านวน 1 ราย  
และจ าหน่ายจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน - ราย รวมท้ังสิ้น  1 ราย 

 
6.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณางบประมาณ ปี 2564  

 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณ ปี 2564 ตามท่ี สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ได้ของบประมาณ  
ปี 2564 จากทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีทั้งหมด 12 ราย ตามเอกสารประกอบ 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ ฯ เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 8 โครงการ 

ดังนี้  

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน ใช้กับพืช/สัตว์ 
1 ถังหมัก ขนาด 150 ลิตร 500 ถัง 500 250,000 มันส าปะหลัง 
2 โรงเรือนเลี้ยงโคขุน 2 โรง 700,000 1,400,000 โค 
3 ลานตากมูลสัตว์ 2 ลาน 100,000 200,000 โค 
4 ระบบบ าบัดน้ าเสียและก าจัดสิ่งปฏิกูล 2 แห่ง 600,000 1,200,000 โค 
5 โคขุนพันธ์ดี อายุ 18 เดือน  

หนักประมาณ 200 กิโลกรัม 
100 ตัว 26,000 2,600,000 โค 

6 อาหารสัตว์ ( อาหารข้นและอาหารหยาบ ) 100 ชุด 5,000 500,000 โค 
7 แปลงเพื่อปลูกอาหารสัตว์  

( ค่าพันธ์และค่าปรับปรุงดิน ) 
100 ไร่ 2,000 200,000 โค 

8 จัดหาแหล่งน้ าโดยขุดเจาะน้ าบาดาล 10 บ่อ 60,000 600,000 โค 
รวม  6,950,000         บาท 

โดยท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณ 70 % และสหกรณ์ ฯ สมทบอีก 30 %  

 6.5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาก่อสร้างคอกโค 
 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาก่อสร้างคอกโค โดยขอเปลี่ยนจากคอกเลี้ยงโคส่งจีน ให้เป็นคอกโคขุน 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เปลี่ยนแปลงคอกโค ให้เป็นคอกโคขุน 

 6.6 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าเล่าเรียนบุตรของ นายเสมอ อาจหาญ  
 นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ขออนุญาตประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาค่าเล่าเรียนบุตรของ นายเสมอ  อาจหาญ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ ซึ่งทางสหกรณ์ฯ 
ได้ส่งตัวแทนคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายบัญชี – การเงิน เดินทางเข้าพบนิติกรสหกรณ์จังหวัด 
เพื่อขอค าปรึกษาประกอบการพิจารณาขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ได้ความดั งนี้ ถ้าสิทธิ์เกิดขึ้นก่อนเกษียณอายุงาน  
มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามสิทธิ์ท่ีจะเกิดขึ้น โดยต้องรอใบเสร็จการรับเงินฉบับจริงจากทางมหาวิทยาลัย  
สหกรณ์จึงจะสามารถให้เบิกค่าเล่าเรียนตามสิทธิ์ได้ 

จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการอภิปรายและพิจารณา 
 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เบิกค่าเล่าเรียนบุตร  
ของนายเสมอ  อาจหาญ โดยยึดตามเอกสารประกอบ 
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ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ 
  -ไม่มี- 

 

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก นายธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานในท่ีประชุมได้ขอบคุณผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม     

         ปิดประชุม เวลา 12.00  น. 

   ลงชื่อ  ธีรพงษ์  เสียงล้ า ประธานในท่ีประชุม 
    (นายธีรพงษ์  เสียงล้ า)  
      
   ลงชื่อ เจษฎาภรณ์  มูลมั่ง เลขานุการ 
    ( นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง )  
      
ลงชื่อ   จักรกริช   ทิพนัส ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ สุรีรัตน์  เสียงล้ า ผู้จดบันทึกรายงาน 
 ( นายจักรกริช  ทิพนัส  )   ( นางสาวสุรีรัตน์  เสียงล้ า )  
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